

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๒๗๖๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การสำรวจข้อมูลอัตราบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานข้อมูล จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลางและเล็ก ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาทั่วประเทศพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส่งให้สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องและมีรอบระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/เดือน พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๕ เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่ได้รับ และเงินสมทบเข้ากองทุนเงิน ทดแทนในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อเดือน นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรม ครูคลังสมอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการได้รับการจัดสรรงบประมาณการจ้างบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลอัตราบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานจริง รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานข้อมูลอัตราบุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ปฏิบัติงานจริง ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันอังคาร ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้อนุมัติและโอนจัดสรรงบประมาณ จ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกวินทร์เกียรติ นน့်พละ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๐

แบบรายงานข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รายงานข้อมูลอัตราบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ปฏิบัติงานจริง

เข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2564

เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ Google Form ตามที่ Url : <https://qrgo.page.link/HhjnU>  
หรือสแกน QR Code นี้



**หมายเหตุ** โดยสามารถกรอกข้อมูลได้ครั้งละ 1 คน หากเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน  
มีบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 คน ท่านต้องเข้ากรอกข้อมูลดังกล่าว 5 ครั้ง

กรุณากรอกข้อมูลดังกล่าว ภายในวันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

ติดต่อ : 02-2885773 กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน